



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้มีทักษะความเป็นโค้ช เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมืออาชีพ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้มีทักษะความเป็นโค้ช เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมืออาชีพ และเป็นการพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความพร้อมต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมืออาชีพขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรี ประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วย นางจตุพร แก้วเนนิรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ,นางสาวจากรุวรรณ แทรกสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา ,รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ,คณะครู และบุคลากรโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ,และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า ๖๐ คน

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรทัย เฉลิมสินสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม สันทนาการ ลูกโป่งสัมพันธ์ (เปิดมุมมองการทำงานเป็นทีม) /กิจกรรมจิตวิญญาณความเป็นครู /กิจกรรมโค้ชในตัวฉัน /กิจกรรม ๔ ทักษะสำคัญของความเป็นโค้ช /กิจกรรม สันทนาการ ฉันทักตัวเลข /Today Target /กิจกรรม ภาษาแม่ ต้องแน่นที่สุด เทคนิคการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา/กิจกรรม My Big Book และนำเสนอผลงาน /Workshop การเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนว Hands-on ด้วยกระบวนการ Constructionism / Workshop การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แนว Hands-on ด้วยกระบวนการ Constructionism /กิจกรรมสันทนาการตัวอย่างกิจกรรมการสร้างสภาวะพร้อมเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้บูรณาการ การฟัง พูด อ่าน เขียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์/ Workshop จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ การฟัง พูด อ่าน เขียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ /กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนการจัดการกิจกรรม/กระบวนการจัดการความรู้ Knowledge Management ในโรงเรียน /สรุปกิจกรรมด้วยการทำ memory board making

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอขอบคุณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด ที่สนับสนุนการจัดทำโครงการฯ และขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้อง ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียนทราบ การจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ที่ได้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ การฟัง พูด อ่าน เขียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับก่อนวัยเรียนและอนุบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงต่อไป

ภาพกิจกรรม







นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ
ผู้เขียน
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙